

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tại Chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 8063/KH-UBND ngày 29/12/2017 về việc tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân và hỗ trợ khởi nghiệp 2018 định kỳ hàng tháng, chương trình Cà phê doanh nhân số đầu tiên được tổ chức vào sáng thứ 7, ngày 06/01/2018. Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi và cùng với sự tham dự của hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp gặp mặt doanh nghiệp đầu năm mới 2018, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng đến với các doanh nghiệp, đồng thời khẳng định với doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh sẽ luôn lắng nghe và tạo mọi điều kiện để tiếp xúc gần gũi với doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời tỉnh mong muốn các doanh nghiệp sẽ có những kiến nghị đóng góp để lãnh đạo tỉnh quản lý, tổ chức, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn.

Tại chương trình, đã tiếp nhận được kiến nghị và ý kiến chia sẻ của 02 doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1/ Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Quảng Ngãi

Công ty đã thực hiện công việc khảo sát thiết kế các dự án Đường Tân Hòa – Trùng Kè 2 – Trùng Kè 1 (Huyện Nghĩa Hành) và Đường Quốc lộ 1A – Phổ Vinh (Giai đoạn 2, Huyện Đức Phổ). Công ty đã được chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành vào các năm 2011 – 2012. Đến nay, hai dự án đều đã Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết toán trong năm 2017 (vốn ngân sách tỉnh). Mong tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan giúp đỡ để công ty có thể thanh toán được chi phí Khảo sát – thiết kế trong thời gian sớm nhất.

** Ý kiến trao đổi, chỉ đạo giải quyết của đ/c Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh*

Về kiến nghị này, đối với 02 dự án của doanh nghiệp đã được tỉnh phê duyệt quyết toán, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đã quyết toán, trình UBND tỉnh phân bổ vốn thanh toán các khoản nợ (phần vốn ngân sách tỉnh) không chỉ cho Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Quảng Ngãi mà còn đối với các doanh nghiệp khác

** Ý kiến giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư*

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, tổng hợp danh mục các dự án quyết toán trong năm 2017 và sẽ trình UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất để phân bổ vốn thanh toán các khoản nợ quyết toán cho doanh nghiệp.

2. Công ty TNHH Hồng Sơn

Doanh nghiệp đang muốn mở rộng các loại hình kinh doanh trên địa bàn tỉnh như xây dựng Khu Hồ bơi; Trung tâm Vật lý trị liệu; Trung tâm đậu đỗ Ô tô tại Khu đất hiện đang cho Co.op Mart thuê (bãi rác cũ của Thành phố - đường Lê Thánh Tôn); Trung tâm mua sắm tại khu đất của HTX Nghĩa Chánh. Mong lãnh đạo tỉnh quan tâm hỗ trợ cho doanh nghiệp

** Ý kiến trao đổi, chỉ đạo giải quyết của đ/c Đặng Ngọc Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh*

Về những định hướng đầu tư của doanh nghiệp, UBND tỉnh rất khuyến khích và ghi nhận, tuy nhiên khi đầu tư bất kỳ dự án nào, doanh nghiệp trước mắt cần phải nghiên cứu và xem xét kỹ về vấn đề quy hoạch, môi trường, mức độ khả thi, ý kiến cộng đồng. Đối với dự án Khu Hồ bơi, doanh nghiệp có thể đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong hoạt động thể dục thể thao để được hưởng ưu đãi; về dự án Trung tâm Vật lý trị liệu, doanh nghiệp cần phải nghiên cứu nhiều hơn để phù hợp với yêu cầu vì chức năng có liên quan đến sức khỏe, y tế. Đối với khu đất đang bỏ trống của Co.op Mart, vì đất đã được cho thuê nên tỉnh không thể cấp thực hiện dự án khác, mong doanh nghiệp chia sẻ. Đối với dự án Trung tâm mua sắm tại khu đất của HTX Nghĩa Chánh, hiện nay xung quanh khu vực này vẫn còn hộ dân sinh sống, nếu doanh nghiệp lấy ý kiến cộng đồng được đồng thuận cao trong vấn đề di dời đền bù thì doanh nghiệp có thể thực hiện dự án theo quy định.

Trên đây là báo cáo tổng hợp các kiến nghị và ý kiến giải quyết của lãnh đạo tỉnh tại chương trình Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp tháng 01/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ Quảng Ngãi;
- GD, PGD Sở phụ trách XTĐT;
- GD, PGD IPC;
- Lưu: VT, P.XTĐT.

